

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH**  
**về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống**  
**văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình**  
**cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân**

-----

Nhằm giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình trở thành nguồn lực tinh thần, sức mạnh nội sinh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng Thái Bình giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

**I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1-Truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của tỉnh**

Tỉnh Thái Bình được thành lập ngày 21 tháng 3 năm 1890, là vùng đất bốn bề sông biển, được bồi tụ bởi sông Hồng, sông Trà Lý, sông Luộc, sông Hoá; có bờ biển trải dài hơn 54 km, diện tích tự nhiên 1.545,93 km<sup>2</sup>, dân số gần 1,8 triệu người; gồm 07 huyện và 01 thành phố.

Thái Bình là vùng đất “địa linh, nhân kiệt” gắn liền với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam. Nhân dân Thái Bình tự hào đã xây đắp, hun đúc nên truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương, nơi sinh ra, nuôi dưỡng và chở che bao danh nhân, tuấn kiệt đã góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước.

Từ buổi đầu dựng nước, năm 40 đầu công nguyên, vùng đất Thái Bình là nơi nữ tướng Vũ Thị Thục dấy binh khởi nghĩa dưới cờ Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán, được Hai Bà Trưng phong tước hàm "Đông Nhung Đại tướng quân". Thế kỷ thứ VI, Lý Bí (còn gọi là Lý Bôn) đã lập căn cứ đánh đuổi giặc Lương, lập nên nước Vạn Xuân - nhà nước độc lập đầu tiên ở Việt Nam, tự xưng Hoàng đế - vua Lý Nam Đế. Thế kỷ thứ X, vùng đất Bồ Hải Khẩu (nay thuộc tỉnh Thái Bình) đã được tướng quân Trần Lãm chọn làm nơi nương tựa cho Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn, dựng nghiệp đế vương. Trải qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, hậu Lê..., vùng đất Thái Bình gắn liền với tên tuổi nhiều danh nhân, danh tướng góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, Thái Bình là nơi phát tích, dựng nghiệp của nhà Trần, một vương triều cường thịnh, võ công oanh liệt vào bậc nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam, gắn với tên tuổi của những vị vua anh minh, tài đức: vua Trần Thái Tông, vua Trần Thánh Tông, vua

Trần Nhân Tông và những danh nhân sáng nghiệp nhà Trần như: Thống quốc Thái Sư Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn...

Thái Bình là vùng đất văn hiến, hiếu học, khoa bảng nổi trội, thời nào cũng có nhân tài, người đỗ đại khoa. Trải gần 1.000 năm Nho học, cả nước có gần 3.000 trí thức đại khoa, trong đó Thái Bình có hơn 120 người, tiêu biểu là Tam nguyên, Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ; Tam nguyên, Bảng nhãn Lê Quý Đôn; Tiến sĩ Đặng Nghiễm; Trạng nguyên Đỗ Lý Khiêm; Nhà văn hóa, Tiến sĩ Nguyễn Tông Quai; Tiến sĩ Lê Trọng Thứ; Tiến sĩ, Thám hoa Quách Đình Bảo; Tiến sĩ Quách Hữu Nghiễm; Tiến sĩ Nguyễn Bảo...

Với nguồn gốc dân cư từ nhiều vùng miền của đất nước, Thái Bình là nơi hội tụ và lan toả các sắc thái văn hóa, văn minh của vùng châu thổ Bắc Bộ. Trên địa bàn tỉnh còn đang lưu giữ kho tàng di sản văn hóa đồ sộ cả vật thể và phi vật thể với gần 3.000 công trình kiến trúc cổ, hàng trăm hội làng, trò chơi dân gian, diễn xướng dân gian mang đậm sắc thái văn hóa cổ truyền của người Việt, tiêu biểu là nghệ thuật chèo và múa rối nước; nhiều di sản Hán Nôm đồ sộ, đa dạng gồm: hương ước, quy ước, tục lệ, thần tích, thần phả, sắc phong, kho tàng ca dao, tục ngữ phong phú; những thuần phong, mỹ tục của các thôn làng; truyền thống nề nếp, gia phong của các gia đình, dòng họ; những tính cách nổi trội... phản ánh những nét riêng của vùng đất, con người Thái Bình.

Nhân dân Thái Bình đời nối đời, cần cù, thông minh, sáng tạo, đoàn kết, đùm bọc yêu thương nhau, khắc phục khó khăn bèn bĩ, san ghềnh, lấp trũng, đào sông, đắp đê, trị thủy, thau chua rửa mặn, mở đất, lập làng. Dưới bàn tay, khối óc của bao thế hệ nhân dân, Thái Bình đã trở thành tỉnh đồng bằng duyên hải đất đai phì nhiêu, màu mỡ; hệ thống thủy lợi, giao thông thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Trải ngàn đời, từ buổi đầu mở đất đến hiện tại, Thái Bình luôn là một điển hình về thâm canh lúa nước. Từ giữa thiên niên kỷ thứ nhất, nhiều vùng đất nay thuộc tỉnh Thái Bình đã có đông cư dân sinh sống bằng gieo cấy lúa nước và đánh bắt thủy, hải sản. Đến thế kỷ thứ IX, vùng đất Bồ Hải Khẩu đã là nơi ruộng tốt, người đông. Vào những năm 1038 - 1065, vua Lý Thái Tông và vua Lý Thánh Tông đã về Bồ Hải Khẩu cày ruộng tịch điền để khơi nguồn cho chính sách khuyến nông của đất nước. Kho tàng kinh nghiệm thâm canh lúa nước ngày càng được bồi đắp thêm ở thời kỳ hiện đại. Hơn bảy thập kỷ qua, Thái Bình luôn giữ đỉnh cao về năng suất lúa. Năm 1966, trong hoàn cảnh đạn bom khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Thái Bình đã đạt năng suất lúa 5 tấn/ha bình quân trong toàn tỉnh, trở thành quê hương 5 tấn đầu tiên trong cả nước.

Cùng với truyền thống thâm canh lúa nước, Thái Bình có lịch sử phát triển nghề và làng nghề từ rất sớm; được những người tài năng, đức độ truyền nghề và dưới bàn tay tài hoa, điêu luyện, đức tính chăm chỉ, cần cù, thông minh, sáng tạo của người dân, nhiều sản phẩm làng nghề của tỉnh từ xa xưa đã nổi tiếng ở trong và ngoài nước như: dệt lụa Bộ La; dệt vải làng Mẹo; chạm bạc Đồng Xâm; dệt chiếu

làng Hới; nghề mộc làng Vê, làng Diệc; thêu Minh Lãng; nghề rèn Thụy Dân, nghề đan mây, tre, đan cói,... Nghề và làng nghề phát triển nên Thái Bình có nhiều vị tổ nghề được nhân dân tôn vinh, thờ phụng.

Truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước nồng nàn đã thực sự là động lực tinh thần to lớn để nhân dân Thái Bình sớm giác ngộ cách mạng, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ năm 1926 Thái Bình đã có 2 tổ chức Việt Nam cách mạng Thanh niên; năm 1929, có 6 chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, các tổ chức đảng ở Thái Bình đã lãnh đạo cuộc biểu tình của nông dân Tiên - Duyên - Hưng, ngày mùng 1 tháng 5 năm 1930, là một trong hai cuộc biểu tình lớn nhất và sớm nhất của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và cùng với cuộc biểu tình của nông dân Tiền Hải ngày 14 tháng 10 năm 1930, mở đầu cho cao trào cách mạng giai đoạn 1930-1931. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Thái Bình đã kiên cường, bất khuất trong đấu tranh, giành nhiều thắng lợi trong các cao trào cách mạng (1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945). Khi thời cơ cách mạng chín muồi, ngày 18-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Thái Bình đã nổi dậy khởi nghĩa, chỉ trong một tuần lễ, khắp các phủ, huyện và thị xã đã giành chính quyền về tay nhân dân.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã có đóng góp to lớn về sức người, sức của. Hơn 50 vạn người con quê hương Thái Bình đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, trong đó, trên 51 nghìn người đã anh dũng hy sinh, gần 33 nghìn thương binh, bệnh binh, gần 34 nghìn người tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, gần 6 nghìn người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Thi đua với tiền tuyến, ở hậu phương, nhân dân Thái Bình đã đóng góp trên 100 triệu ngày công và trên 1,5 triệu tấn lương thực, thực phẩm phục vụ kháng chiến. Nhiều người con ưu tú của quê hương đã lưu danh vào các mốc son lịch sử của Đảng, của dân tộc như: lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Đại tướng Hoàng Văn Thái; các Anh hùng Lực lượng vũ trang: Nguyễn Thị Chiên, Tạ Quốc Luật, Bùi Quang Thận, Phạm Tuân...

Với những thành tựu to lớn, những đóng góp và chiến công hiển hách, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang Thái Bình và 8/8 huyện, thành phố, hàng trăm xã, phường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất; 06 Huân chương Quân công; trên 5.500 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"; hàng trăm tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động; hơn 23 vạn người được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến; hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã vinh dự 5 lần được đón Bác Hồ về thăm. Những lời dạy, lời thăm hỏi, động viên của Bác không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt lời căn dặn của Người "*Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho*

*Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”* mà còn là những di sản vô cùng quý giá với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong nhiều năm qua.

Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa và phát huy truyền thống của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tiềm năng, lợi thế, giành được những thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực, đưa Thái Bình ngày càng phát triển toàn diện. Những năm gần đây, kinh tế của tỉnh có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tích cực. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm; sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục ở các cấp học có nhiều chuyển biến, trình độ dân trí được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được coi trọng. Chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các phong trào thi đua được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Tình hình chính trị ổn định, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.

Những thành tựu quan trọng và toàn diện đạt được về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh trong những năm qua đã và đang thấp sáng thêm truyền thống của quê hương, là niềm tự hào sâu sắc, là nguồn sức mạnh vật chất, tinh thần to lớn của đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

## **2- Tình hình thực hiện công tác giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng**

### **2.1- Kết quả**

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương, đất nước; từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền và giáo dục truyền thống. Một số địa phương, nhà trường đã đưa nội dung giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa của tỉnh vào chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng giáo dục nghệ thuật chèo, nhạc cụ dân tộc; thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống quê hương, đất nước trong học sinh, sinh viên và thanh niên. Công tác chăm lo phát

triển con người toàn diện và phát huy nhân tố con người trong giữ gìn, bảo tồn, bổ sung, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được chú trọng. Việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo, bảo vệ, khai thác và phát huy các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn được quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát động và thực hiện hiệu quả ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, thiết thực đã góp phần vào sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống tốt đẹp của con người, bồi dưỡng lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách của nhân dân trong tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá những truyền thống tốt đẹp của đất và người Thái Bình tới các vùng miền trong cả nước và cộng đồng quốc tế được quan tâm, đã cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân người Thái Bình ở trong và ngoài nước hướng về cội nguồn, đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển.

## **2.2- Hạn chế, nguyên nhân**

### **2.2.1- Hạn chế:**

- Công tác giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng. Nội dung, phương thức giáo dục truyền thống chậm đổi mới. Việc tuyên truyền, quảng bá về những truyền thống quý báu của tỉnh và các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, các di tích lịch sử văn hóa; việc bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các chứng tích cổ, những hương ước, quy ước thôn, làng xưa, các thuần phong, mỹ tục... hiệu quả chưa cao.

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa còn những mặt chưa tốt; công tác tham mưu về bảo tồn, phát huy và làm giàu truyền thống văn hóa, văn hiến của tỉnh trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và hội nhập còn nhiều hạn chế.

- Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần đoàn kết, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.

- Việc đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc hại, trái thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống của tỉnh, của dân tộc còn hạn chế.

### **2.2.2- Nguyên nhân:**

\* Về chủ quan: Một số cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội chưa hiểu sâu sắc về lịch sử truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình; chưa nhận thức đúng, thậm chí có biểu hiện xem nhẹ vị trí đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục truyền thống. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo,

tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong giáo dục truyền thống còn mang tính hình thức. Tính tự giác, tự quản trong sinh hoạt cộng đồng của một bộ phận nhân dân chưa được phát huy. Cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư cho công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo tồn, nâng cấp các di tích và tôn vinh các giá trị truyền thống chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

\* Về khách quan: Tác động mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội và sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ngày càng phức tạp. Sự xâm nhập của các trào lưu văn hóa nước ngoài, văn hóa phẩm độc hại ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân; làm xói mòn truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của tỉnh, của dân tộc.

## **II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

### **A- Quan điểm:**

- Truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng là nguồn lực tinh thần, sức mạnh nội sinh trong các địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi toàn diện và bền vững các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Việc bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống và mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội phải làm giàu đẹp, sáng thêm bản sắc văn hóa vùng đất và con người Thái Bình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng là chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nuôi dưỡng và nhân lên tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, sống tốt, sống có trách nhiệm và làm việc hiệu quả; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng.

- Giáo dục truyền thống phải gắn liền với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương, trong mỗi gia đình, dòng họ, thôn làng và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở; nâng cao trình độ dân trí và đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng niềm tin, ý thức, bổn phận và trách nhiệm công dân trong thời kỳ mới. Quá trình giáo dục truyền thống phải được thực hiện đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội; phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” để “chống”. Nâng cao khả năng tự vệ của mỗi người dân trước sự xâm nhập của các văn hóa phẩm độc hại, mặt trái của mạng xã hội; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

### **B- Mục tiêu**

#### **1- Mục tiêu chung:**

Giáo dục, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm bảo tồn và làm sâu sắc hơn các giá trị truyền thống, tạo sự gắn kết chặt chẽ, thấm sâu vào đời sống, trở thành

nền tảng tinh thần, kết tinh thành sức mạnh nội sinh to lớn, thành niềm tự hào, hành trang và động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, lao động, sản xuất, tạo lập sự nghiệp, xây dựng cuộc sống; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tô thắm thêm truyền thống nghìn năm văn hiến của quê hương Thái Bình.

## **2- Mục tiêu cụ thể:**

### **2.1- Đến hết năm 2020:**

+ 100% các đảng bộ xã, phường, thị trấn, đảng bộ huyện, thành phố hoàn thành việc sưu tầm, biên soạn, phát hành lịch sử Đảng bộ đến thời điểm năm 2015 hoặc đến 2020; cấp huyện hoàn thành biên soạn tài liệu giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của địa phương cung cấp cho các trường học trên địa bàn.

+ 100% các thôn, làng, xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế, quy ước, hương ước trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của pháp luật và phù hợp với truyền thống tốt đẹp của địa phương, cơ quan, đơn vị.

+ 100% xã, phường, thị trấn sưu tầm, biên tập và khôi phục lại những thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của các thôn, làng trên địa bàn quản lý.

+ 80% di tích quốc gia và 60% di tích cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo; 70% di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê.

+ 100% các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã, phường, thị trấn xây dựng chương trình giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của địa phương và triển khai sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

+ Các trường học trên địa bàn tỉnh đưa nội dung giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng vào chương trình giảng dạy trong nhà trường.

### **2.2- Giai đoạn 2020- 2030:**

- Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng, số lượng các chỉ tiêu thực hiện đến năm 2020.

- 90% di tích quốc gia và 70% di tích cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo; 100% di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê.

- 100% các trường học trong tỉnh đưa hát Chèo truyền thống vào chương trình giảng dạy.

- 100% các xã, phường, thị trấn và khuyến khích đến thôn, làng, tổ dân phố có câu lạc bộ hát Chèo truyền thống.

- Đến năm 2025 hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị UNESCO tôn vinh Nhà bác học Lê Quý Đôn nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh (1726-2026).

- Nghiên cứu, hình thành một số vùng không gian văn hóa - di sản tiêu biểu có độ dày về di tích, lưu giữ được nhiều giá trị truyền thống đặc trưng để tiến tới

xây dựng thương hiệu không gian văn hóa vùng đất, con người Thái Bình nhằm phát huy cao nhất những giá trị văn hóa tiêu biểu của tỉnh.

### **C- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu**

**1- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc giáo dục, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của tỉnh.**

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của giáo dục truyền thống; hiểu biết sâu sắc về những sự kiện và danh nhân lịch sử, văn hóa mà quê hương Thái Bình là nơi sinh ra, nuôi dưỡng và chở che; truyền thống yêu nước và cách mạng; truyền thống văn hóa và những di sản văn hóa đặc sắc; truyền thống khoa bảng và hiếu học; truyền thống lao động sản xuất, thâm canh lúa nước và phát triển nghề thủ công nghiệp của vùng đất, con người Thái Bình; đồng thời, quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển văn hoá, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ” và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng và củng cố niềm tự hào trong từng cá nhân, từng gia đình, dòng họ, trong mỗi thôn làng, trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là trong hệ thống giáo dục quốc dân về truyền thống của quê hương, đất nước; ý thức trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương, đất nước. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống ở cấp mình phụ trách.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và phát huy vai trò của hệ thống thông tin đại chúng, mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng; phổ biến, giáo dục về Luật Di sản văn hóa; giới thiệu, quảng bá các giá trị truyền thống và những đóng góp to lớn của nhân dân Thái Bình đối với sự phát triển nền văn hóa dân tộc. Phát hiện và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu người Thái Bình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên về truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của tỉnh, của địa phương.



## **2- Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.**

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống theo quy định, đồng thời, chú trọng đưa những giá trị truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình vào chương trình giảng dạy trong các nhà trường để giáo dục, bồi đắp, xây dựng các thế hệ người Thái Bình giàu lòng yêu nước, tự lực, tự cường; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có sức khỏe, tri thức, có năng lực, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với trình độ và nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Tích hợp nội dung giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa của tỉnh vào chương trình giảng dạy chính khóa trong các nhà trường phổ thông và các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Nâng cao chất lượng giáo dục công dân, các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

- Đa dạng hóa các loại hình giáo dục truyền thống; phát huy hiệu quả của các kênh giáo dục, kênh thông tin, báo chí, truyền thông và các trang mạng xã hội; các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, sáng tạo trong giáo dục truyền thống. Chú trọng tổ chức giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh, của địa phương, ngành, đơn vị; tham quan các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, vai trò của các danh nhân văn hóa, lịch sử; tìm hiểu về các di sản văn hóa của địa phương...

- Phát huy vai trò tự học, tự rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc nâng cao kiến thức, hình thành kỹ năng; đánh giá, thái độ, trách nhiệm của mỗi người trong giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và thể hiện thật sinh động, có hiệu quả trong đời sống xã hội hiện nay.

- Tăng cường giáo dục, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Khuyến khích các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân làng nghề truyền thụ các giá trị truyền thống cho các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là việc nghiên cứu các giá trị truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng vận dụng sáng tạo những nhận thức mới, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả mang tính đột phá của thực tiễn vào trong giáo dục truyền thống.

- Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục truyền thống, bảo tồn, phát huy và đấu tranh, bảo vệ những giá trị

văn hóa truyền thống cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, quản lý giáo dục; cán bộ chuyên môn của lĩnh vực giáo dục truyền thống; giáo viên giảng dạy các môn giáo dục lý luận chính trị, giáo dục đạo đức, công dân, lịch sử, văn học,... cán bộ làm công tác đoàn, hội, đội trong các trường học.

### **3- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng.**

- Thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp chính quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định cụ thể về việc thực hiện các quy định về nếp sống văn hóa; các hương ước, quy ước thôn làng, dòng họ phù hợp với truyền thống tốt đẹp của địa phương. Rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch ở mỗi địa phương để bảo đảm sự phát triển đồng bộ giữa phát triển kinh tế - xã hội với phát triển văn hóa và bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý, khảo cổ, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di sản văn hóa.

- Hằng năm, các cấp chính quyền bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội hoá để phục vụ cho công tác giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng và bảo tồn, khôi phục, phát huy những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của tỉnh.

- Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị truyền thống của các cơ quan chức năng và các địa phương, cơ sở; áp dụng công nghệ hiện đại phục vụ công tác bảo tồn và tra cứu di sản văn hóa. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả giá trị truyền thống của các lễ hội, di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, các thiết chế văn hóa trong giáo dục truyền thống, sinh hoạt văn hóa cộng đồng; trong các hoạt động du lịch, quảng bá về Thái Bình.

- Phát triển du lịch gắn với quảng bá truyền thống văn hóa của tỉnh. Hình thành không gian văn hóa đặc thù của từng địa phương, đồng thời kết nối để hình thành không gian văn hóa mang đặc trưng bản sắc văn hóa Thái Bình.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, lịch sử, truyền thống văn hoá của quê hương, đất nước. Ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc, sự xâm nhập của các trào lưu và các sản phẩm văn hóa độc hại; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ giáo dục truyền thống ở các cấp, các ngành, nhất là ngành văn hóa, ngành giáo dục - đào tạo. Tăng cường phân cấp quản lý, phát huy vai trò tự chủ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc giáo dục, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, giáo dục lịch sử,

truyền thống; hình thành đội ngũ chuyên gia nghiên cứu, giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của tỉnh.

- Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý liên quan đến việc thực hiện công tác giáo dục truyền thống ở các cấp, các ngành. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ, chuyên trách trong công tác giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống.

**4- Tăng cường việc sưu tầm, nghiên cứu, biên tập, xuất bản sách lịch sử, các ấn phẩm về giáo dục truyền thống, các sản phẩm văn hóa du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của quê hương**

- Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống, lịch sử ngành của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Sưu tầm, nghiên cứu, biên dịch, biên tập các ấn phẩm giới thiệu về vùng đất, con người Thái Bình, các thần phả, thần tích, văn bản Hán, Nôm, đại tự, câu đối,... trong các di tích lịch sử, các thôn làng. Phát động phong trào sưu tầm, hiến, tặng các tư liệu, hiện vật lịch sử để giới thiệu, trưng bày, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

- Biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng trong các nhà trường, trong các tổ chức, đoàn thể nhằm bồi dưỡng, khơi dậy niềm tự hào về quê hương Thái Bình trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Đẩy mạnh sưu tầm, khảo cổ, nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nhất là, nghệ thuật chèo, múa rối nước, ca trù, hát xẩm, trò chơi dân gian và các di sản có nguy cơ mai một; gìn giữ, khai thác, phát huy giá trị các di sản văn hóa quốc gia và di sản văn hóa quốc gia đặc biệt; bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học, kỹ thuật trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, quảng bá, tra cứu các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh.

- Chú trọng xây dựng các thương hiệu sản phẩm, sản vật mang dấu ấn văn hóa Thái Bình để phục vụ du lịch, phát triển kinh tế, xã hội và tuyên truyền, quảng bá đến mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế.

**5- Phát huy tiềm năng; khuyến khích đầu tư, hỗ trợ công tác giáo dục truyền thống, sáng tạo văn hóa, văn học, nghệ thuật và mở rộng giao lưu, quảng bá, hợp tác quốc tế về lĩnh vực văn hóa**

- Giáo dục, phát huy phẩm chất cao đẹp của người dân Thái Bình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, tập trung vào những đức tính cơ bản: yêu nước, yêu quê hương, yêu gia đình, yêu con

người; cần cù, sáng tạo; cương trực, kiên cường, bất khuất; hiếu học; đoàn kết, nhân nghĩa; coi trọng kỷ cương; nề nếp, gia phong; có ý thức tập thể, trách nhiệm cộng đồng; có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh; luôn tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ thẩm mỹ và thể lực; tự hào và biết gìn giữ, phát huy truyền thống của quê hương, vì quê hương Thái Bình.

- Khuyến khích tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; sáng tạo khoa học, công nghệ; sáng tác văn học, nghệ thuật với những chủ đề về truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ giá trị văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân.

- Rà soát, bổ sung cơ chế chính sách, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa, thiết chế văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử văn hóa; hoạt động nghiên cứu, khảo cổ, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa; phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội văn nghệ truyền thống ở cơ sở. Xây dựng cơ chế, chính sách đặt hàng tác phẩm văn học, nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Thái Bình.

- Khuyến khích xây dựng, củng cố hệ thống thư viện, phòng đọc, phòng truyền thống trong các trường học, các địa phương, cơ quan, đơn vị, phục vụ công tác giáo dục truyền thống và nhu cầu tìm hiểu, học tập của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo tồn di tích, phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch văn hóa.

- Tăng cường mở rộng giao lưu, quảng bá, hợp tác quốc tế về lĩnh vực văn hóa nhằm phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của tỉnh; đồng thời, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để làm giàu thêm truyền thống và bản sắc văn hóa Thái Bình.

### III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và xã hội nghề nghiệp trong tỉnh triển khai quán triệt, học tập nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, ban thường vụ cấp ủy các cấp đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, rút kinh nghiệm và kịp thời bổ sung các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

2- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thể chế hóa nghị quyết bằng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức

năng, nhiệm vụ tham mưu xây dựng các kế hoạch, cơ chế, chính sách và các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết.

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền nghị quyết, kịp thời phản ánh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và sáng kiến, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

4- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt Nghị quyết.

5- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết ở các ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành liên quan theo dõi việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghị quyết được phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng } để báo cáo,
- Chính phủ
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh,
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M TỈNH ỦY**  
**BÍ THƯ**



**Nguyễn Hồng Diên**